

รายละเอียดข้อมูลผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาคุณสมบัติผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงในด้านการตรวจสอบและมีเครือข่ายในระดับสากล จึงเห็นควรเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัทดังกล่าว ดังนี้

1. นางสาววารภรณ์ วรดิติกุล

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4474
ประวัติการศึกษา พ.ศ. 2534 ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พ.ศ. 2536 ประกาศนียบัตรชั้นสูงด้านการตรวจสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พ.ศ. 2540 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาบัญชีและการเงิน
มหาวิทยาลัยมิชิแกนสเตตสหรัฐอเมริกา
ประสบการณ์ทำงาน พ.ศ. 2534 - ปัจจุบัน หน้าที่ส่วนสายงานตรวจสอบบัญชี
บริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
ประสบการณ์ในการตรวจสอบบัญชีเป็นระยะเวลา 26 ปี ซึ่งรวมระยะเวลาที่ได้
ทำงานในบริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส จำกัด เมืองดีทรอยต์ รัฐมิชิแกน สหรัฐอเมริกา
เป็นระยะเวลา ประมาณ 3 ปี
มีประสบการณ์ในการเป็นผู้สอบบัญชีของกิจการหลายประเภท เช่น ธุรกิจการผลิต
ชื่อ มาขายไป บริการต่างๆ น้ำมันและก๊าซ และธุรกิจโทรคมนาคมทั้ง ในและต่างประเทศ
โดยเฉพาะบริษัทที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา

2. นายชัยศิริ เรืองฤทธิ์ชัย

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4526
ประวัติการศึกษา พ.ศ. 2535 ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ประสบการณ์การทำงาน พ.ศ. 2550 - ปัจจุบัน หน้าที่ส่วนสายงานด้านการตรวจสอบบัญชี
บริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด (PwC)
ประสบการณ์การทำงานครอบคลุมถึงงานการให้บริการตรวจสอบบัญชี ให้บริการ
ตรวจสอบงานที่ปฏิบัติตามวิธีการที่ตกลงร่วมกันรวมถึงการตรวจสอบระบบการควบคุม
ภายในเพื่อสนับสนุนงานตรวจสอบเพื่อแสดงความเห็นต่อระบบการควบคุมภายในของ
ผู้สอบบัญชีของกลุ่มกิจการในต่างประเทศภายใต้กฎของประเทศสหรัฐอเมริกา (US Sox)
และญี่ปุ่น (J-Sox)

3. นายวิเชียร กิ่งมนตรี

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3977
ประวัติการศึกษา พ.ศ. 2531 ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์การทำงาน มีประสบการณ์ในการตรวจสอบบัญชีสำหรับบริษัทในประเทศและบริษัทย่อยข้ามชาติ
ของประเทศในยุโรปและสหรัฐอเมริกา ในธุรกิจหลายประเภท เช่น ธุรกิจการผลิต และ
บริการต่างๆ รวมถึงเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีสำหรับบริษัทที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในนามบริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด (PWC) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าว
ข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด จัดหา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ
บริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด แทนได้

สำหรับคำตอบแทนตรวจสอบงบการเงินประจำปีสิ้นสุด 31 มีนาคม 2564 ที่บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เสนอมา ดังนี้

ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปีสิ้นสุด	2564	2563
ณ วันที่ 31 มีนาคม	1,125,000.- บาท	1,125,000 บาท
ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส		
3 ไตรมาส เป็นเงิน	1,035,000.- บาท (ไตรมาสละ 345,000 บาท)	1,035,000 บาท (ไตรมาสละ 345,000 บาท)
รวมค่าตรวจสอบงบการเงิน	2,160,000.- บาท	2,160,000.- บาท
ค่าตรวจสอบเกี่ยวกับกิจการที่ได้รับ		
บัตรส่งเสริมการลงทุน ต่อ 1 บัตร	115,500 บาท	115,500 บาท
ค่าสอบทานงบการเงินเวียดนามสแตนเลย์	200,000 บาท	200,000 บาท

ค่าสอบบัญชี ประจำปี 2563 ค่าตรวจสอบเกี่ยวกับการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน ประจำปี 2563 และค่าสอบทานงบการเงินบริษัทเวียดนามสแตนเลย์ คิดในอัตราเดียวกับปีที่ผ่านมา

สำหรับค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการตรวจสอบ จะคิดนอกเหนือจากค่าใช้จ่าย ดังกล่าวข้างต้น

ทั้งนี้ บริษัทที่เป็นสำนักงานบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับ บริษัท / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้สอบบัญชีในบริษัทร่วม เป็นดังนี้

บริษัท ลาวสแตนเลย์ จำกัด มิได้มีผู้สอบบัญชีสังกัดสำนักงานเดียวกับบริษัทฯ เนื่องจากรัฐบาลของประเทศ สาธารณรัฐประชาชนลาว ไม่ได้กำหนดให้มีการตรวจสอบบัญชีโดยผู้สอบบัญชีภายนอก แต่ได้กำหนดให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่กำกับดูแลด้านการเก็บภาษี ไปดำเนินการตรวจสอบภายหลังจากที่ได้รับงบการเงินของกิจการ โดยงบการเงินของบริษัท ดังกล่าว คณะกรรมการมอบหมายให้ตัวแทนฝ่ายบริหารของบริษัทที่ไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทดังกล่าวเป็นผู้สอบ ทานงบการเงิน

บริษัท เวียดนาม สแตนเลย์ จำกัด ใช้ผู้สอบบัญชีสังกัดสำนักงานเดียวกับบริษัท คือ บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส (เวียดนาม) จำกัด มาตั้งแต่เปิดดำเนินการ (พ.ศ.2539)